



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Date: October 13, 2024

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta đang tiến dần đến ngày Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường trong niềm vui mừng tạ ơn và tâm tình đổi mới trong đời sống đức tin, phụng vụ, sinh hoạt, và hoàn thiện của gia đình Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong tuần này tôi xin được chia sẻ về nỗ lực chung của giáo xứ về bảo đảm thời lượng trong thánh lễ với ý thức của mỗi thành phần Dân Chúa.

Tôi đã từng đề cập đến vấn đề thời lượng này trước đây. Tuy nhiên, để tiến tới chỗ hoàn thiện hơn, thì hôm nay tôi xin ôn lại và chia sẻ những chi tiết **chúng ta cùng thông hiểu và cộng tác vào việc bảo đảm thời lượng thích hợp cho các thánh lễ trong tuần, đặc biệt các thánh lễ cuối tuần.**

1. **Bắt đầu thánh lễ đúng giờ:** để bảo đảm thánh lễ cuối tuần bắt đầu đúng giờ, chúng ta sẽ

a. Đọc kinh trước và kết thúc 15 phút trước thánh lễ để đọc lá thư mục vụ và rao ý lễ

b. Ngưng rao ý lễ 1 phút trước giờ lễ. Các ý lễ chưa rao thì để lên bàn thờ, và sẽ được dâng trong các lễ khác. Các ý lễ sẽ được giản lược bằng cách gộp lại các ý lễ cùng một ý, và người rao sẽ thêm các ý lễ chung đó vào cuối phần rao ý lễ.

c. Các em giúp lễ rung chuông vào đúng giờ lễ và mọi người đứng lên đọc kinh dâng ngày.

d. Ca đoàn bắt đầu hát nhập lễ đúng giờ. Xin quý Ca Đoàn có mặt tại khu vực hát của ca đoàn trước 5 phút trước giờ lễ để hát nhập lễ đúng giờ.

e. Xin các thừa Thừa Tác Viên Lời Chúa tiến lên cung thánh khi linh mục kết lời cầu nguyện “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giesu Kito Con Chúa, Chúa chúng con...”

f. Xin quý Anh Chị Ban Nghi Lễ chuẩn bị và trao cho giáo hữu dâng lễ vật các lễ vật Bánh, Rượu, Hoa (nếu có), và Rô Cửa Lễ Con Dâng với rô tiền đầu tiên thu được. Ngay sau đó đoàn dâng lễ tiến lên.

2. **Ban Phụng Vụ tăng cường thêm các thừa tác viên Thánh Thể** trong các thánh lễ có đông người tham dự, chẳng hạn, lễ trọng, dịp đại hội, lễ 7:30 am, 9:30 am, và 11:30 am.

3. **Để giúp vào việc xe cộ ra vào khu đậu xe của nhà thờ dễ dàng, thánh lễ 11:30 am sẽ được chuyển sang 12:00 pm.** Giờ lễ thay đổi sẽ được thông báo chính thức trong thời gian tới.

Gia đình giáo xứ chúng ta cũng liên kết trong đời sống cầu nguyện và hưởng ứng các sáng kiến và chương trình lần chuỗi của các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành. Hiện tại các giáo đoàn đang mời gọi các thành viên tích cực tham gia rước Đức Mẹ đến các gia đình thành viên và đọc kinh Mân Côi. Một số ca

đoàn đọc kinh online và trung thành với truyền thống tốt đẹp này trong một thời gian dài. Ngoài ra, Liên Đoàn Tông Đồ Fatima cũng mời gọi quý giáo hữu tham gia lần chuỗi Mân Côi bằng cách lấy một số mẫu giấy có ghi mẫu nhiệm Mân Côi và số chuỗi hoặc những chục kinh Kính Mừng và đọc, và sau đó đưa trở lại các mẫu giấy này bỏ vào thùng Chuỗi Mân Côi để tổng kết. Giáo xứ sẽ thể hiện rõ tinh thần đồng hành và liên kết qua việc lần chuỗi Mân Côi để cầu cho giáo hội, giáo xứ, và thế giới.

Cuối tuần này gia đình giáo xứ chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng cho Giáo Đoàn Mân Côi nhân dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của Giáo Đoàn. Giáo Đoàn Mân Côi có nhiều thành viên nhất trong các giáo đoàn và đã trung thành phục vụ và đồng hành với giáo xứ trong suốt chiều dài lịch sử của giáo xứ. Đã có nhiều giáo hữu của Giáo đoàn đã và đang dấn thân trong hội đồng, ca đoàn, và ban ngành, và ủng hộ mạnh mẽ quỹ xây dựng tân thánh đường. Nhờ lời chuyên cầu của Đức Mẹ Mân Côi, nguyện xin Chúa chúc lành cho Ông Chủ Tịch, Ban Điều Hành và toàn thể gia đình thành viên của Giáo đoàn được dồi dào muôn ơn phúc, và vui tươi phục vụ Chúa và giáo xứ trong yêu thương và hiệp nhất.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô.


Lm Gioakim Đào Xuân Thành

